

# มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีที่ 39 ฉบับที่ 155 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

## มหาวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ข้าราชการ 2 ก.พ. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครีตรมราชกำหนดจัดประชุม อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ช่วงเดือน พ.ย. 2553 - ม.ค.2554
- การถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
- ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง "นโยบาย เป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อ ป.เอก"
- ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง "นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา"
- ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง "การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554"
- โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2554 (เฉพาะกลุ่มราชภัฏ)

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- คำชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้เข้าประชุม

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณา

- ขอความเห็นเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ"
- ขอความเห็นเรื่อง "การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554"

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น

- ความคืบหน้าการจัดซื้อโสตทัศนอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
- ความคืบหน้าเรื่องการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
- ความคืบหน้าเรื่องการให้ทุนไปเสนอมผลงานวิจัยในและต่างประเทศ
- ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## คณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดน

อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี

หลักสูตรนิติศาสตร์

หลังจากที่ศาลกัมพูชาได้ทำการไต่สวนพิจารณาคดีและมีคำพิพากษาให้จำคุกคนไทยทั้ง 5 คน เป็นเวลา 9 เดือน ปรับเงินล้านเรียลโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา ตามกฎหมายกัมพูชา ตามข้อหาความผิดฐานลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและรุกล้ำพื้นที่ทหารนั้น จากการแถลงการณ์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีต่อสื่อมวลชนนั้นยังยืนยันว่า เขตพื้นที่ดังกล่าวที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพวกถูกจับในบริเวณดังกล่าวนั้น พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่เขตทับซ้อน และยังมีได้มีการยืนยันว่าอย่างชัดเจนตามข้อตกลงไทย และกัมพูชาอย่างชัดเจนว่าเป็นเขตพื้นที่ดังกล่าวของประเทศใด ซึ่งต้องอาศัยการกำหนดเขตแดน เพื่อปักปันเขตแดนให้ถูกต้อง

ซึ่งตามวิธีและขั้นตอนของการกำหนดเส้นเขตแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะรัฐหรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน อาจกำหนดได้โดยสองวิธี คือ

1. การกำหนดเส้นเขตแดนโดยทางทฤษฎี
2. การกำหนดเส้นเขตแดนตามลักษณะภูมิประเทศที่แท้จริง

1. การกำหนดเส้นเขตแดนโดยอาศัยทฤษฎี ทฤษฎีและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกำหนดเส้นเขตแดน ปัจจุบันสามารถจำแนกออกได้ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ คือ เส้นเขตแดนทางบก เส้นเขตแดนตามลำน้ำ และเส้นเขตแดนทางทะเล ซึ่งมักจะทำกันโดยข้อตกลงระหว่างประเทศโดยทำเป็นข้อตกลงหรือสนธิสัญญากัน

2. การกำหนดเส้นเขตแดนตามลักษณะภูมิประเทศที่แท้จริง วิธีการกำหนดเส้นเขตแดนตามลักษณะภูมิประเทศจริงมักเป็นวิธีที่ประเทศต่าง ๆ นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน หรือประเทศที่เป็นภาคีคู่สัญญากัน โดยมีการกำหนดเส้นเขตแดนในปัจจุบันกระทำโดยคณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดน (de - limitation commission) คณะกรรมการกำหนดจุดพิกัด (demarcation commission) และคณะกรรมการปักหลักเขตโดยคณะกรรมการเหล่านี้มักจะเป็นคณะกรรมการผสมระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของภาคีคู่สัญญา โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่ประสานงานเพื่อนำเส้นเขตแดนถาวรตามที่รัฐบาลของตนได้ทำข้อตกลงกับประเทศคู่กรณีเอาไว้ ซึ่งแต่ละคณะกรรมการแต่ละชุดมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

2.1 คณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดน ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อกำหนดเส้นเขตแดนหรือคำพิพากษาชี้ขาดในเรื่องเขตแดนอาจเปิดโอกาสให้ประเทศจัดตั้งคณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนขึ้น โดยคณะกรรมการดังกล่าวเป็นหน่วยงานผสม ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและเชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่ ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งขึ้น คณะกรรมการร่วมมือมีหน้าที่สำเร็จและดำเนินการปักปันเส้นเขตแดน



**คณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดน (ต่อจากหน้า 2)**

บนพื้นที่จริง โดยอาจใช้วิธีเดินสำรวจเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วทำเครื่องหมายหรือปักปันหลักเขตชั่วคราวเพื่อให้คณะกรรมการปักหลักเขตดำเนินการต่อไปได้โดยสะดวก ทั้งนี้คณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนจะต้องยึดถือบทบัญญัติของความตกลงกำหนดเส้นเขตแดน หรือคำพิพากษาศาลเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนจะต้องดำเนินการปักปันเส้นเขตแดนตามความตกลงระหว่างประเทศที่ได้บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และที่สำคัญคณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนไม่มีหน้าที่ที่จะเปลี่ยนแปลงเขตแดนที่กำหนดไว้ในข้อตกลง โดยคณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนจะถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึกการเจรจา (Proces verbal of the meeting) หรือในรูปของบันทึกความเข้าใจ (memorandum หรือ agreed - minute) ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนของทั้งสองฝ่าย ส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน คณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนของรัฐที่เสียดินแดนจะต้องขอความเห็นชอบไปยังรัฐบาลของตนเองก่อนการลงนาม เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญมากในเรื่องเขตแดน เพราะเป็นหลักฐานยืนยันได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนไปจากเดิม โดยความสมัครใจของประเทศตน

2.2 คณะกรรมการกำหนดจุดพิกัด มีหน้าที่รับข้อมูลจากคณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนเพื่อกำหนดจุดพิกัดลงบนแผนที่ให้แน่นอน

2.3 คณะกรรมการปักหลักเขต มีหน้าที่ทำหลักเขตถาวรลงบนพื้นดิน จัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นเขตแดนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเตรียมและการพิมพ์แผนที่ ตรวจสอบแลหรือซ่อมแซมหลักเขตที่ชำรุดหรือเสียหายตามที่ประเทศตกลงเป็นครั้งคราว ซึ่งปัญหาเรื่องการกำหนดเขตอธิปไตยของแต่ละประเทศเกิดจากการที่ปักปันเส้นเขตแดน และการปักเขตแดนสิ้นสุดลง ซึ่งหลักเขตแต่ละแห่งอาจมีระยะห่างกันมาก หรือถูกทำลายหรือสูญหาย ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศได้

สำหรับกรณีปัญหา คนไทยที่ยังถูกจับกุมเพื่อพิจารณาในชั้นศาลฎีกาในกัมพูชาในขณะนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของประเด็นปัญหาดังกล่าว คือ การที่ทั้งสองประเทศมิได้ปักปันเส้นเขตแดนให้มีความชัดเจน ทำให้มีการรุกล้ำของประชาชนของแต่ละฝ่ายในดินแดนของอีกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งถ้าหากรัฐบาลมิได้เร่งรัดสะสางปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดนดังกล่าวให้เป็นที่ยุติและยอมรับโดนถูกต้องของทั้งสองประเทศไทยโดยเร็วแล้วปัญหาเรื่องการบุกรุก รุกล้ำชายแดนตามแนวตะเข็บชายแดนก็คงเป็นปัญหาระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ท่านใดประสงค์จะรับมหาชัยสารผ่านทาง E - mail กรุณาแจ้ง

E - mail ของท่านมาที่ pr\_nstru@hotmail.com





บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวดปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ตะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 2 ปีชวด วันนี้ตามที่มหาวิทยาลัยนคปรชชุกรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่พิเศษ/2554 เรื่องการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2553 ขอเลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 แทน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น. จะมีการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

บริการถ่ายรูปรอบสุดท้าย คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ท่านใดที่ยังไม่ได้ถ่ายรูป วันนี้ช่างภาพ จะมาบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ งานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา ใช้เวลายาวนานถึงห้า ชั่วโมงครึ่ง (13.00 น.-18.30 น.) งานนี้มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 2 ท่าน คือ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ ในที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หลาย ประเด็น เช่น ความคืบหน้าการจัดสรรเงินโบนัสประจำปี ความคืบหน้าการขึ้นเงินเดือน สิทธิการศึกษาต่อ ข้อบังคับ การปรับเงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ซึ่งผู้บริหารได้รับ หลักการไปขยายความและหวังว่าคงมีข่าวดีในเร็ววัน

เมื่อวานนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการอบรมเรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผา ให้กับ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ของ อบต. ปากพั่นฝั่งตะวันตก จำนวน 30 คน การอบรมในครั้งนี้จะอบรม งานปั้นดินเผา ซึ่งนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาปั้น อาทิ หลายลูกจาก ปล้องโรงสีไฟ คนแจวเรือเชียด เรือ ผีหลอก คณะกรรมการของชมรมฯ ที่มาฝึกอบรมนี้จะเป็นชุดต้นแบบ และจะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ในครั้งนี้ไปฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ ที่อยู่ในชมรม เป็นอีกหนึ่งงานบริการที่ ชาวเทคโนโลยีภาคภูมิใจ

งานนี้คณบดีสาวสวยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ให้สัมภาษณ์กับ ทีมงานมหาชัยสารว่าโครงการที่จัดอบรมในครั้งนี้เป็นโครงการจัดต่อมาจากปีที่ผ่านมา โดยคณะได้ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ศรีนคร องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่น ฝั่งตะวันตก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชมรม ผู้สูงอายุ หลังจากนั้นจะจัดต่อยอดให้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ อีกครั้ง ณ โรงเรียนบ้านทวด โดยจะให้ผู้นำที่ ได้รับการอบรมมาแล้ว ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 300 คนต่อไป สำหรับงานที่ปั้น เสร็จแล้วจะนำไปถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในต้นเดือนมีนาคม นี้ ณ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (28 ม.ค.) ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประชุมประจำเดือนมกราคม 2554 โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 6

ปิดท้ายพักเที่ยงวันด้วยข้อคิดดีๆ "ลดทิวทัศน์ให้น้อยลง คุณรู้จักอภัยมากขึ้น" สวัสดิ์ตะ